

ชอบถอด..รองเท้าแบบไหน?...บอกอะไรในตัวคุณหลายอย่าง..อ่านเลย..
.>>>

นำเสนอเมื่อ : 17 พ.ค. 2552

ท้ายนี้สั้ยจากการถอดรองเท้า...

นั่นหมายถึงว่าเป็นคนที่มีระเบียบ ใจเย็น เมื่อเผชิญต่อวิกฤติปัญหาจะไม่ตื่นตกใจง่าย มีความอดทนสูง รู้จักคำว่ารับผิดชอบเป็นอย่างดี แต่ด้วยนิสัยที่ชอบการประนีประนอม และดูเหมือนกันสันตินิ่งที่บางครั้งก็กลายเป็นช่องโหว่ให้อื่นฉวยโอกาสเอาเปรียบง่าย ๆ รู้แล้วก็ระวังจุดอ่อนตัวเองไว้หน่อยนะ

ถอดรองเท้าแบบสลิคให้พ้นๆ

เคยถอดรองเท้าด้วยวิธีสลิคที่บางรีเปล่านั้น เหมือนกับว่าต้องการความรวดเร็วและไม่ใส่ใจด้วยว่ารองเท้าจะวางอยู่อย่างไรภายหลัง

ใครที่มีนิสัยการถอดรองเท้าแบบนี้ก็หาได้เลยว่าเป็นคนใจร้อน บางหนอกจะหุนหันพลันแล่นด้วยซ้ำไป แต่รักใคร่ก็รักจริงนะ ไม่ชอบให้คนอื่นเอาเปรียบและคิดว่าจะสูดตาต่อตาฟันต่อฟันด้วย แต่ถาสู้ไม่ไหวจริงๆก็...เปิดหนีเลยนะสิ เออ แบบนี้ก็มีด้วยแะ

ถอดรองเท้าอย่างไม่สนใจ

ส่วนคนที่ถอดรองเท้าแบบถอดแล้วถอดเลย จะวางสลับหัวหรือสลับข้างอย่างไรไม่สนใจ หมายถึงเป็นคนที่มีจิตใจรักอิสระ ชอบการผจญภัย ไม่ชอบเรื่องจุกจิกหยุ่มหยุิม ชอบการละเล่นที่สนุกสนานตื่นเต้น

แต่บางครั้งก็จะเป็นคนที่ตกลงไปฟอร์มในสายตาของเพื่อนฝูง เป็นขวัญใจคล้ายเรียกว่างั้นเถอะ

ถอดรองเท้าแล้วเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้ง

ส่วนคนที่เมื่อถอดรองเท้าแล้วต้องรีบนำรองเท้าไปเก็บทันที หรือรีบจัดวางรองเท้าตัวเองไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย หมายถึงจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงมักรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองทุกด้าน

เมื่อทำผิดก็จะยอมรับว่าผิด ไม่ตื้อรันตันทุรัง หลบเลี่ยงและจะเป็นคนอ่อนโยนให้เกียรติผู้อื่นเสมอ ไม่มีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองจนทำให้คนอื่นเดือดร้อน หากใครมีเพื่อนเป็นคนนิสัยลักษณะแบบนี้ เชื่อได้เลยว่าเขาจะเป็นมิตรแท้ตลอดกาล

ถอดรองเท้าแล้วแอบไขเท้าขึ้นใช้ขีดกัน

ส่วนใครที่มีนิสัยถอดรองเท้าแล้วก็ไขเท้าขึ้นและเหยียดให้ขีดกัน(มองซ้ายมองขวาด้วยนะว่าไม่มีใครเห็น) แสดงว่าเป็นคนที่มีกริยาเป็นปกติวิสัย

มองดูผิวเผินเหมือนเป็นคนง่าย ๆ ไม่ชอบกฎระเบียบ ไม่ชอบยึดถือในเรื่องหลักการใดๆจริงจัง แต่จริงๆแล้วกลับเป็นคนที่มีความขัดแย้งอย่างตรงกันข้าม เพราะในจิตใจลึกๆจะต้องการความมีระเบียบแบบแผน ต้องการความชัดเจนในทุกเรื่อง เพียงแต่ว่าที่ตัวเองทำไม่ได้เพราะทำไม่เป็นเท่านั้นเอง

ถอดรองเท้าแล้วคิดถึงเรื่องซื้อรองเท้า

ส่วนคนที่พอถอดรองเท้าครั้งใดก็หันนึกถึงการซื้อรองเท้าคู่ใหม่ทุกทีไป แสดงว่าเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆหลากหลาย

แต่จะไม่ลงลึกในรายละเอียดสักอย่างนอกเสียจากว่าเป็นเรื่องของตัวเองอย่างจริงจัง และในขณะที่เดียวกัน ก็เป็นคนช่างฝัน มีจินตนาการสวยงามเสมอเกี่ยวกับอนาคต ดานลบก็คือ หลายครั้งที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่แคร์จิตใจผู้อื่น ทั้งนี้เพราะมีความยุ่งเหยิงเสมอในชีวิต จนลืมเลือนคนรอบข้างไปโดยไม่ตั้งใจ

ถอดรองเท้าอย่างทะนุถนอมเสมอ

ส่วนคนที่บรรจงถอดรองเท้าทุกครั้ง เพราะกลัวว่ารองเท้าจะเสียรูปทรงไป แสดงว่าเป็นคนที่ของการวางแผนล่วงหน้า ชอบสิ่งที่สวยงามสมบูรณ์แบบ

แต่ในขณะที่เดียวกันก็เป็นคนที่มีความวิตกกังวลลึกๆ อยู่ในใจ ทำอะไรจริงจังมักจะรอบคอบ ระมัดระวังอยู่เสมอ แต่จะอย่างไรก็ตามจะเป็นคนที่มีนิสัยรักบ้าน รักครอบครัวจริงใจกับคนที่ "เชื่อมั่น" แล้วว่าเป็นเพื่อนแท้ จะไม่มีวันทรยศหักหลังผู้อื่นโดยเด็ดขาด

ถอดรองเท้าตามแต่อารมณ์หรือกาลเทศะ

ส่วนใครที่ไม่มึนนิสัยถอดรองเท้าแบบใดแบบหนึ่ง หากแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และอารมณ์ เช่นพอโมโหก็

ถอดแบบสลิคๆ

หรือหากไปบ้านเพื่อนก็ถอดแบบเรียบร้อย แสดงว่าเป็นคนที่ชอบการมีชีวิตที่สมดุล ชอบการมีความสุขและความรักที่มีชีวิตชีวา ชอบการมีเพื่อนฝูงที่ไวใจใจ และมีลักษณะนิสัยปรับตัวเก่ง เป็นคนที่เพื่อนจะใจไม่คอยถูก แต่เรื่องความจริงใจละก็ถึงไหนถึงกัน

ชอบคุณที่มาข้อมูล

คุณหรือเพื่อนคุณมีนิสัยชอบถอดรองเท้าแบบไหน เลือกข้อที่ตรงกับตัวเองมากที่สุดแล้วตามไปอ่านเลยละ

ถอดรองเท้าอย่างเรียบร้อย

หากใครถอดรองเท้าอย่างเรียบร้อย เช่น ค่อยๆถอดรองเท้าออกมาจากรองเท้า หรือบางครั้งก็กมตัวลงไข่มือช่วยดึงรองเท้าออกอย่างแผ่วเบาและทะนุถนอม